

# Propesiya Odyssey

## Aralin 11: Ang Halimaw na Antikristo

**Isang Kamangha-manghang Katotohanan:** Ang Vatican City ay teknikal na isang independiyenteng bansa—at ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Noong 1929, sa ilalim ng mga tuntunin ng Kasunduan sa Laterano, itinatag ang Lungsod ng Vatican (kilala rin bilang Banal na Upuan) bilang isang independiyenteng estado na may sukat na 109 ektarya sa loob ng Roma. Isang makapangyarihang bansa sa mundo, ang Vatican ay mayroong 84 na embahada sa mga nangungunang bansa sa mundo. Mas mababa sa 800 tao ang naninirahan sa maliit na bansang ito, na pinamumunuan ng papa, na may ganap na kapangyarihan sa ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Bukod pa rito, ang Lungsod ng Vaticano ay may sariling sistema ng koreo at salapi. Mayroon din itong pinakamaliit na sistema ng riles sa mundo, na may humigit-kumulang isang libong talampakan ng mga riles at isang istasyon. Ang lungsod na ito ay mayroon ding pahayagan para sa paglalathala ng pang-araw-araw na dyaryo, isang istasyon ng radyo, at sariling serbisyo sa telepono at internet. Ang tanyag na “Swiss Guard” ay nagsisilbing pulis, hukbo, at pribadong proteksyon para sa papa. Ang Vatican City ay mayroon ding pinakamataas na taunang pagkonsumo ng alak (14.3 galon bawat tao) sa anumang bansa sa mundo.

Sa kabila ng maliit nitong teritoryo, ang Vatican ay magkakaroon din ng malaking papel sa mga huling kaganapan ng hula sa Bibliya.

Sa mga huling araw, magkakaroon ng isang konfederasyon ng mga relihiyoso at pampulitikang kapangyarihan na pipilitin ang isang tiyak na anyo ng pagsamba na salungat sa mga turo ni Hesus. Maaari nating asahan na ipapakita ng diyablo ang huwad na pagsamba na ito bilang isang magandang bagay, ngunit ito ay lalabag sa mga utos ng Diyos. Paano natin matitiyak na hindi tayo malilinlang at hindi natin makokompromiso ang ating mga paniniwala? Sa mga hula ng Kasulatan, nagbigay ang Diyos ng malinaw na mga babala upang matukoy ang mga kilusang ito sa mga huling araw...

*Punan ang puwang. Gamitin ang iyong Bibliya upang hanapin ang nawawalang salita at punan it...*

### **1. Sino ang tatayo sa tabi ng dagat na bubog sa langit?**

**Pahayag 15:2** *At yaong nangagtagumpay sa \_\_\_\_\_, at sa kaniyang larawan, at sa \_\_\_\_\_ ng kaniyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog, na may mga alpa ng Dios.*

PALIWANAG: Sinasabi ng hula sa Bibliya na sa mga huling araw, magkakaroon ng masamang kapangyarihan na magmamaniplula sa mga kaharian ng mundo at pipilitin ang mga tao na sumamba sa paraang salungat ng mga utos ng Diyos. (Pahayag 17:12, 13). Ang mga tapat na sumusunod kay Jesus at lumalaban sa masamang kapangyarihang ito ay gagantimpalaan ng buhay na walang hanggan.

### **2. Ano ang tatlong mensahe ng mga anghel sa Pahayag 14?**

**Pahayag 14:7** *Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka't \_\_\_\_\_ ang panahon ng kaniyang \_\_\_\_\_: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.*

**Pahayag 14:8** *At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, \_\_\_\_\_, naguho ang dakilang \_\_\_\_\_, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid.*

**Pahayag 14:9, 10** *Kung ang sinoman ay \_\_\_\_\_ sa \_\_\_\_\_ at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios.*

PALIWANAG: Ang Pahayag 14:14 ay naglalarawan kay Hesus na dumarating sa mga ulap ng langit. Agad bago ang pagbabalik ni Hesus, sinasabi sa Pahayag 14:6-14 na isang kahanga-hangang mensahe ng pag-asa at babala na may tatlong bahagi ang ipapadala sa buong mundo upang ihanda ang mga tao para sa dakilang araw na iyon. Isa sa mga mensaheng ito ay nagbabala laban sa pagsamba sa halimaw at pagtanggap ng kanyang tanda.

Sa araling ito, ating tutukuyin ang halimaw. Sa isang hinaharap na aralin, tutukuyin natin ang tanda. Nakasalalay dito ang buhay na walang hanggan, kaya't manalangin nang taimtim sa Diyos para sa patnubay at pang-unawa habang nag-aaral ka!

### **3. Ano ang kinakatawan ng isang halimaw/hayop sa hula ng Bibliya?**

**Daniel 7:17** *Ang mga dakilang \_\_\_\_\_ na ito na apat, ay apat na \_\_\_\_\_, na magbabangon sa lupa.*

**Daniel 7:23** *Ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na \_\_\_\_\_ sa ibabaw ng lupa.*

**Daniel 8:21** *At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang \_\_\_\_\_ sa Grecia.*

PALIWANAG: Sa hula ng Bibliya, ang isang hayop ay kumakatawan sa isang gobyerno, kaharian, o kapangyarihang pampulitika. Gumagamit ang Diyos ng mga hayop upang simbolohin ang mga bansa, katulad ng ginagawa natin ngayon—isang agila (Estados Unidos ng Amerika), isang oso (Russia), atbp. Sa Bibliya, ang 'hayop' ay hindi nangangahulugang isang hindi magalang na termino. Hindi ito nagmumungkahi ng mga katangiang mabangis. Ang hayop na may tanda ay inilalarawan sa Pahayag 13:1–10, 15–18. Mangyaring maglaan ng oras upang basahin ang mga talatang ito bago magpatuloy sa susunod na tanong.

#### **4. Paano tinutukoy ng Bibliya ang hayop?**

**Pahayag 13:1** *At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang \_\_\_\_\_ na umaahon sa dagat, na may sangpung sungay at pitong ulo, at sa kanilang mga sungay ay may sangpung diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan.*

PALIWANAG: Sa Pahayag 13, nagbibigay ang Diyos ng sampung palatandaan upang matulungan tayong makilala ang hayop. Binigyan Niya tayo ng mahabang listahan ng mga katangian upang makasiguro tayo sa pagkakakilanlan ng hayop.

1. Umaangat mula sa dagat (v. 1)
2. Tumanggap ng kapangyarihan, upuan, at awtoridad mula sa dragon. (v. 2)
3. Nagiging pandaigdigang kapangyarihan (vv. 3, 7)
4. Nagkaroon ng kasalanan na kalapastanganan (vv. 1, 5, 6)
5. Mga Alituntunin para sa 42 Propetikong Buwan (v. 5)
6. Tumanggap ng nakamamatay na sugat na gumagaling. (v. 3)
7. Isang makapangyarihang relihiyon na tumanggap ng pagsamba. (vv. 4, 8)
8. Pinahihirapan ang mga banal na anak ng Diyos (v. 7)
9. Mayroon mahiwagang bilang na 666 (v. 18)
10. Pinamumunuan ng isang nakatataas na tao. (v. 18)

Isang kapangyarihan lamang ang umaangkop sa lahat ng sampung tanda—ang kapapahan. Ngunit upang maging sigurado, ating pag-iisipan nang maingat ang mga ito isa-isa.

## 5. Ang halimaw na ito ay lumitaw mula sa dagat. Ano ang simbolismo ng dagat, o ng tubig?

**Pahayag 17:15** Ang \_\_\_\_\_ na iyong Nakita.... ay mga \_\_\_\_\_, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika

PALIWANAG: Sa hula, ang tubig ay kumakatawan sa napakaraming tao—o mga lugar na may mataas na populasyon. Ang hula ay nagbigay-diin na ang hayop ay lilitaw mula sa gitna ng mga itinatag na bansa ng kilalang mundo noon. Ang kapapahan ay umusbong sa Kanlurang Europa, kaya't akma ito sa punto 1. Pero ano naman ang tungkol sa iba pang siyam na mga punto ng pagkakakilanlan?

## 6. Sino ang nagbibigay ng kapangyarihan at posisyon sa halimaw?

**Pahayag 13:2** At ibinigay sa kaniya ng \_\_\_\_\_ ang kaniyang \_\_\_\_\_, at ang kaniyang \_\_\_\_\_, at dakilang kapamahalaan.

PALIWANAG: Ang halimaw—na may tatak na dapat nating iwasan—ay nakuha ang kanyang kapangyarihan, awtoridad, at kabisera mula sa dragon. Ayon sa Pahayag 12:3–5, ang dragon ay ang kapangyarihan na naghangad na sirain ang batang si Jesus sa panahon ng Kanyang kapanganakan. Si Satanas ang nag-udyok kay Herodes, isang hari sa paganong Imperyong Romano, na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem. (Matthew 2:13, 16).

Kanino ibinigay ng paganong Roma ang kanyang kapangyarihan at kabisera? Malinaw sa kasaysayan na ang paganong Roma ay ipinasa ang kanyang kapangyarihan at kabisera sa simbahan ng Roma. “Ang simbahan ng Roma ... ay umusad sa posisyon ng Imperyong Romano, kung saan ito ang aktwal na pagpapatuloy. ... Ang Papa, na tinatawag ang kanyang sarili na ‘Hari’ at ‘Pontifex Maximus,’ ay kahalili ni Cesar.” Kaya ang punto 2 ay akma rin sa kapapahan.

*PINAGMULAN*

*Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270.*

## 7. Gaano kalawak ang impluwensya ng halimaw?

**Pahayag 13:3** At ang \_\_\_\_\_ nanggilalas sa hayop.

PALIWANAG: Walang historian ang nagtatanong na noong Gitnang Panahon, ang kapapahan ay isang pandaigdigang kapangyarihan. Sa katunayan, ang salitang "katoliko" ay nangangahulugang "pangkalahatan." Makikita natin na ang punto 3 ay akma rin sa kapapahan.

**Ngayon, pakitandaan** na maraming mga banal at mapagmahal na Katolikong Kristiyano na itinuturing ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Marami ring mga mapagbigay at matapang na papa ang nagmahal sa Diyos. Ang araling ito ay hindi nilalayong atakihin ang ating mga kaibigang Katoliko; ang simpleng layunin ay matapat na ipaliwanag ang mga hula na naglalandad sa plano ng diyablo na gamitin ang isang relihiyosong institusyon na umaakit sa mga simbahan palayo sa Biblikal na katotohanan.

## 8. Ano ang lumalabas mula sa bibig ng halimaw?

**Pahayag 13:6** *At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga \_\_\_\_\_ laban sa Dios, upang \_\_\_\_\_ ang kaniyang pangalan*

PALIWANAG: Ang Bibliya ay naglalarawan ng “pagsasalita ng masama” bilang isang tao na nag-aangkin na makapagpatawad ng mga kasalanan (Lucas 5:21) at nag-aangkin na siya ay Diyos. (Juan 10:33). Ang kapapahan ay matapang na nag-aangkin ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Tukuyin ang sumusunod na bahagi mula sa isang katesismo ng Katoliko: “Talaga bang pinapatawad ng Pari ang mga kasalanan, o ipinapahayag lamang ba niya na ang mga ito ay pinatawad?” “Talagang pinapatawad ng Pari ang mga kasalanan sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Cristo.” Ang kapapahan ay nag-aangkin din na ang papa ay katumbas ng Diyos. Sinabi ni Pope Leo XIII, “Kami [ang mga papa] ay humahawak sa lupa ng lugar ng Makapangyarihang Diyos.” Narito ang isa pang nakakagulat na pahayag tungkol sa papa: “Ikaw ay isa pang Diyos sa lupa.” Kaya ang punto 4 ay akma rin sa kapapahan.

### PINAGMULAN

*Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), p. 279.*

*Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, col. 761 (Latin).*

*Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom,” dated June 20, 1894, trans. in The Great Encyclical letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304.*

## 9. Gaano katagal mamumuno ang unang halimaw na ito?

**Pahayag 13:5** *Upang magpatuloy na \_\_\_\_\_ buwan.*

PALIWANAG: Sa hula, ang isang araw ng hula ay katumbas ng isang literal na taon. (Ezekiel 4:6; Mga Bilang 14:34). Ang panahong ito ay paulit-ulit na binanggit sa hula bilang tatlong taon at kalahati, 42 buwan, o 1,260 araw. Batay sa 30-araw na kalendaryo na ginagamit ng

mga Hudyo, ang lahat ng tatlong panahon ay may kabuuang 1,260 propetikong araw, o 1,260 literal na taon.

Ang pandaigdigang kapangyarihan ng papal Rome ay naging opisyal nang, noong AD 538, ang kautusan ni Emperador Justinian na ginawang nakatataas ang kapapahan ay hindi na tinutulan. Gayunpaman, ang kapapahan ay tumanggap ng tila isang malupit na dagok noong 1798 nang mahuli ang papa ng heneral ni Napoleon, si Alexander Berthier. Ang panahon mula AD 538 hanggang 1798 ay 1,260 taon! Ang Punto 5 ay akma rin sa kapapahan.

### **10. Ano ang nangyari sa halimaw pagkatapos ng 42 buwan?**

**Pahayag 13:3** *At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang \_\_\_\_\_ na ikamamatay ay \_\_\_\_\_: at ang buong lupa'y nanggilalas sa hayop*

**PALIWANAG:** Tulad ng nabanggit, ang kapapahan ay tumanggap ng tila nakamamatay na sugat noong 1798 nang dakpin ni Heneral Berthier ang papa at dalhin ito sa Pransya, kung saan siya namatay sa pagkakatapon. Kalahati ng Europa ang naniniwala na ang kaganapang ito ay nagbigay-diin sa katapusan ng kapapahan, ngunit sinabi ng Diyos na ang sugat ay gagaling at ang kapangyarihan at impluwensya ng kapapahan ay ibabalik hanggang sa ang buong mundo ay susunod sa kanyang landas.

Si Malachi Martin, isang ganap na tagaloob ng Vatican, ay nagsiwalat ng sumusunod sa kanyang aklat na *The Keys of This Blood*: “Ang papa ang pinakakilalang tao ng ika-20 siglo, ... nakabuo ng mga personal na ugnayan sa mga pinuno ng 91 bansa, ... at handa na para sa pandaigdigang pamumuno ngayon.” Maaari mong kilalanin na sa ngayon, ang kapapahan ay, sa maraming paraan, ang pinaka-maimpluwensyang kapangyarihan sa mundo. At sa bawat paglalakbay ng papa, lumalago ang kanyang kapangyarihan at impluwensya. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang tumitingin sa kapapahan bilang tanging pag-asa para sa pagkakaisa, kapayapaan, at kabutihan—tama sa hula ng Diyos. Ang kapapahan ay tiyak na umaangkop sa punto 6.

#### *PINAGMULAN*

*Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol. 3, Lecture 24, p. 1.*

*Malachi Martin, The Keys of This Blood (New York: Simon & Schuster, 1990), pp. 123, 490, 143*

### 11. Ang halimaw ba ay isang kapangyarihang relihiyoso?

**Pahayag 13:15** *At maipapatay naman ang lahat ng hindi \_\_\_\_\_ sa larawan ng hayop.*

PALIWANAG: Maliwanag na nakasaad sa Pahayag na ang entidad na ito ay magiging kasangkot sa mga espiritwal na usapin. Ang salitang "pagsamba" (o "sinamba") ay ginamit ng limang beses sa Pahayag13 kaugnay sa kapangyarihang ito. Tiyak, ang kapapahan ay akma sa punto 7.

### 12. Ano ang ginagawa ng halimaw sa mga banal?

**Pahayag 13:7** *At ipinagkaloob sa kaniya na \_\_\_\_\_ sa mga banal, at \_\_\_\_\_ sila.*

PALIWANAG: Karaniwang kaalaman na ang kapapahan ay nag-usig at nagwasak ng mga tapat na Kristiyano, lalo na sa panahon ng Gitnang Kapanahunan, ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Maraming mga historyador ang nagsasabi na mahigit 50 milyong tao ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya sa panahong ito ng pagsubok. Malamang, naramdaman ng simbahan na ginagawa nito ang isang pabor sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalis ng "heresiya." Hiniling ng papa na patawarin ang simbahan sa mga paglabag nito, ngunit nananatili ang katotohanan na ito ay nag-usig at nagwasak. Ang kapapahan ay akma rin sa punto 8.

### 13. Ano ang misteryosong numero na tumutukoy sa halimaw?

**Pahayag 13:18** *At ang kaniyang bilang ay \_\_\_\_\_*

PALIWANAG: Sa Pahayag 13:18, sinasabi ng Diyos na bilangin ang bilang ng pangalan ng hayop at na ito ay bilang ng isang tao. Kapag iniisip natin ang kapapahan, ang taong natural na pumapasok sa isip natin ay ang papa. Ano ang pangalan niya? Isa sa mga opisyal na titulo ng papa ay "Vicar of Christ," na "Vicarious Filii Dei" sa Latin. (ang opisyal na wika ng simbahan). Ang mga artikulo sa pahayagan, kapag tinutukoy ang papa bilang "Vicar of Christ," ay madalas na inilalagay ang mga salita sa panipi upang ipakita na ito ay isang pagsasalin ng kanyang titulo. Sinasabi ng Aklat ng Pahayag na ang halaga ng mga titik ng kanyang pangalan sa Romanong bilang ay magiging katumbas ng 666. Tingnan natin kung ang mga punto 9 at 10 ay akma sa kapapahan:

V	5	F	0	D	500	TOTALS
I	1	I	1	E	0	112
C	100	L	50	I	1	53
A	0	I	1		501	501
R	0	I	1			666
I	1		53			
U	5					
S	0					
						112

PALIWANAG: Wala nang dapat pagdudahan. Lahat ng sampung katangian na inilarawan sa Pahayag 13 ay umaangkop sa kapapahan. At ang kapangyarihang ito ay may tiyak na tanda na hindi natin dapat tanggapin. Sa isang hinaharap na aralin, tutukuyin natin ang “tanda” ng halimaw. Kung matanggap mo ang tanda, ay mawawala ka. Maraming makakatuklas na ang pag-iwas sa tanda ay nangangailangan ng napakalaking pakikibaka. Ngunit maari tayong bigyan ng Diyos ng pananampalataya at tapang upang igalang ang lahat ng Kanyang mga utos sa mga huling araw na ito.

#### 14. Paano kinikilala ng Diyos ang mga nakakuha ng tagumpay laban sa halimaw?

**Pahayag 14:12** *Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga \_\_\_\_\_ ng Dios, at ng \_\_\_\_\_ kay Jesus.*

PALIWANAG: Tiyak na may mga kahanga-hanga at makasaysayang kaganapan na darating sa hinaharap, ngunit ang mga sumusunod kay Jesus ay walang dapat ikabahala. Alam natin kung sino ang mananalò sa laban—sapagkat ang Salita ng Diyos ay nangangako, “Ang nasa inyo ay higit kaysa sa nasa sanlibutan.” (1 Juan 4:4).

#### ANG INYONG TUGON

Handa ka bang sundan si Jesus saan man Siya magpunta, kahit na maaari mawala ang iyong mga kaibigan? TUGON: \_\_\_\_\_

*Copyright © 2024 ng Amazing Facts International. Lahat ng karapatan ay nakalaan. P.O. Box 1058, Roseville, CA 95678 | [amazingfacts.org](http://amazingfacts.org) | 800-538-7275 | Malibang ibang paliwanag ang ibibigay, ang mga sipi mula sa Kasulatan ay kinuha mula sa New King James Version®, Copyright © 1982 ng Thomas Nelson, Inc. Ginamit nang may pahintulot.*

*Ang bersyon ng Bibliya sa Filipino na ginamit upang sagutin ang mga tanong ay ang Dating Biblia 1905.*